



VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾT



Vô cùng thương tiếc Anh Nguyễn Hữu Tân.

Một người chồng, người cha, người ông Nội - Ngoại hiền đức, nhân từ như "Bụt", như Bò Tát luôn luôn yêu thương, quan tâm giúp bạn giúp bè.

Một nhạc sĩ tài hoa từ trước 1975 trong nước.

Một người đã để lại một kho tàng Thơ - Nhạc khá "bao la".

Một người chấp cánh cho bài thơ các thi hữu bay bổng và sống mãi trong tim, trong tai, trong mắt bạn bè, thi văn nhạc hữu.

Một Sĩ Quan Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hoà gương mẫu tiếp tục phục vụ quê hương, đất nước, dân tộc. "Cư An Tư Nguy", "Danh Dự Tổ Quốc - Trách Nhiệm" với ngòi bút, bàn phím thay cho tay súng bị bức tử, đã gãy.

Một tâm hồn nhân ái.

Một tri kỷ tri âm hiếm có.

Một khắc cốt ghi tâm hình ảnh Anh, công đức Anh.

Một "Ra Đi" để lại sự mất mát to lớn cho gia đình, bạn bè, cho đời, cho nền văn hoá nghệ thuật, văn chương, âm nhạc, v. v...

Một ánh ngôi sao trời chợt tắt.

Một đoá hoa đại đoá đang nở tốt tươi đã bị gió bất ngờ cuốn đi.

Anh từ bỏ "cuộc chơi" giữa thời sáng tác sung mãn, miệt mài giúp phổ thơ cho bạn khắp năm châu.

Một cái tang cho những ai yêu quý mến mộ anh, trong đó trước nhất có Bửu Truyền, Hoàng Thy.

Một nghiêng mình kính cẩn đánh lễ.

Một lời cầu nguyện của Tuệ Thông hộ niệm cho anh Tân siêu sanh tịnh độ, ngự trị trên một đoá sen vàng sực nức hương thơm, sớm trở lại cõi Ta-Bà tiếp tục hộ đạo giúp đời, làm cho người vui, cười khoái chí với Thiết Bình Nương Tử, với 125 Chữ Cà, v.v...

Một lời "Thành Kính Phân Ưu" với chị Phương (phu nhân của Anh Tân) và cô Em gái cùng các cháu Thạch Thảo, Huy, Hoàng, v.v...

Một ước hẹn gặp anh nơi... "tiêu diêu tự tại" vĩnh hằng cực lạc, anh Tân nhen!

Một "chào tay" giã biệt.

Biết rằng "sinh lão bệnh tử", "sinh trụ hoại diệt", "đời là vô thường", "hợp tan tan hợp" sao lòng vẫn nặng trĩu hình bóng anh, lời ca tiếng nhạc của anh, ánh mắt thân thiện, nụ cười hiền hoà và nhút là giọng nói trầm ấm dễ mến của anh. Anh Tân ơi!
Một dấu chấm than (!) đau lòng xót dạ tuôn theo dòng nước mắt vào cõi nào đây! Hờ anh?!!

Than ôi!
Bửu Truyền